

กองทุนอนุรักษ์พลังงาน ถึงเวลาต้องทบทวน

เป็นการวัดใจ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่รับทราบหลักการจัดทำคำขอเพื่อยื่นขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ สำหรับงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้กลุ่มโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณปี 2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท และการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ออนุมัติคำขอแต่อย่างใด โดย พล.อ.อ.ประจิน ต้องการให้รอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนอนุรักษ์ฯ ดังกล่าว และขีดเส้นให้รายงานผลในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ต่อนายกิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของกองทุนฯ จนกระทั่งนำมาสู่การลงนามโดยนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อแต่งตั้งนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนฯ แต่ต่อมานางสาวนันธิกาลาออก เพราะนั่งเป็นกรรมการในคณะทำงานกลั่นกรองงบฯ อยู่แล้ว และเพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องการปฏิบัติงานทับซ้อนและอาจมีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องการให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน จึงได้ตั้งนางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนฯ แทน

ตลอดสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการพิจารณากลับกรองโครงการที่จะเสนอให้ พล.อ.ประจิน พิจารณา โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีหลายข้อเสนอที่จะตัดโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายโครงการ เพื่อไม่ให้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งมีผู้เสนอว่าไม่ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีการใช้แพร่หลายเชิงพาณิชย์แล้ว ได้แก่ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แฉงแสงอาทิตย์-On Grid รวมถึงโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดีที่เคยอนุมัติโครงการลักษณะนี้มาหลายปี และเป็น การปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่ทำให้ประหยัดพลังงานถึง 50% ในขณะที่ การใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 30%

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ถูกจัดตั้งขึ้นมา ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เพื่อเป็น เครื่องมือในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและส่งเสริม ให้มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงินช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับภาครัฐและภาคเอกชน และเงิน แต่ละปีที่มีวงเงินสูงทำให้มีการตั้งสำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบริหารแทนสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และเมื่อการพิจารณา บัญยังมีปัญหาเรื่องเรียน อาจจะต้องมีการเพิ่มกลไกควบคุม การอนุมัติงบประมาณที่มีน้ำหนักเป็นล้านบาทต่อปี